

'มมส'สานฝัน'นิสิตกัมพูชา' จัดสรรทุนเรียนภาษาไทย สืบสานปณิธานสมเด็จพระเทพฯ



H.E. Serei Chumneas



Mr.Kong Hak



พล.อ.อริคม สุขสมสถาน



ญัฐยา จอมพุทรา



Ms.Seng Sivemei



รายงาน

การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ที่จะมาพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ ในบริบทของสังคม มีความรู้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา ไม่ใช่แต่เพียงพลเมืองในประเทศ แต่ยังทรงเผื่อแผ่พระราชหฤทัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา มิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกัมพูชา ที่ได้รับทุนพระราชทานเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น ในการสื่อสาร และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาประเทศของตน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น 1 ใน 23 สถาบันการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

เหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ชื่อ "กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนกัมพูชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ในปี 2562 ถือเป็นปีที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้แก่นักเรียนกัมพูชาจำนวน 145 คน โดยจัดแบ่งกลุ่มการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม-26 พฤษภาคม 2562 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาไทยก่อนที่นักเรียนกัมพูชาจะได้ลงเรียนในสาขาวิชา แต่ละคณะที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจรักษาโรคทางด้านทันตกรรม จากศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี พล.อ.อริคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ



ช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ฐูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

พล.อ.อริคม สุขสมสถาน เลขาธิการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนกัมพูชามาก่อนหลายครั้ง พระองค์ท่านมีความประทับใจที่ได้รับมิตรจิตอันดีจากชาวกัมพูชา ทรงเล็งเห็นว่าการจะให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับประชาชนกัมพูชา ควรให้การศึกษา นอกจากการศึกษาแล้ว ยังต้องให้การสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย จึงเชิญเจ้าหน้าที่มาพูดคุยเพื่อเริ่มต้นโครงการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 และเริ่มต้นสำรวจ ในปี 2544 ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเด็ยล จ.กำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเริ่มจากให้การศึกษาครู ต่อมาในปี 2548 มหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจสนับสนุนถวายทุนพระราชทานให้กับพระองค์ท่าน จึงมีจำนวนนักเรียนทุนพระราชทานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมในโครงการ ทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้รู้จักการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นพื้นฐานก่อน ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 9 แล้ว มีนักเรียนทุนเข้ารับการศึกษากว่า 1,500 คน ถือเป็นสิ่งที่ดี ๆ ที่พวกเขาคนไทยมีจิตใจเอื้ออาทร และเป็นการช่วยการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



นางณัฐยา จอมพุดรา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกัมพูชาได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทย

ได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำทักษะในการศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศของตน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอีกด้วย

ด้าน **H.E. Serei Chumneas** (นายเสไร จูมเนียะ) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชา ให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในประเทศไทย อยากฝากถึงนักศึกษากัมพูชาทุกคนขอให้ตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จ

Ms.Seng Sivemei (นางสาวเซง เซียวเมย์) ชื่อภาษาไทย "ใหม่" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนเองเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยตั้งแต่ ม.4 หรือเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ช่วงแรกๆ ที่มาเรียนรู้สึกตื่นเต้น ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมด สิ่งที่ได้จากการมาศึกษาที่นี่ คือได้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการทุกๆ ปี ได้มาตรวจรักษาสุขภาพฟันทุกปี ตอนนี้อยู่ปี 3 เมื่อเรียนจบก็จะนำความรู้ที่ได้กลับไปที่บ้านเกิด ไปเป็นนักสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนที่กัมพูชามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

Mr.Kong Hak (นายกง ฮะ) ชื่อภาษาไทย "ฮัก" นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เข้ามาเรียนเมื่อปี 2558 หลังจากเรียนจบอยากทำงานฝึกประสบการณ์อยู่ในประเทศไทยสัก 2-3 ปี ก่อนจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด ซึ่งในการเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสิ่งที่ดีมาก อีกทั้งยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ได้ไปตรวจรักษาฟัน และได้คำแนะนำที่ดี ซึ่งตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศของตน

สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ